

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.4

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ และการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต สุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565	ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ ระดับจังหวัด/อำเภอ	27-29 ก.ย. 64	ดำเนินการแล้ว
2	อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและแกนนำผู้สูงอายุ ในการใช้ Wellness Plan	อาสาสมัครภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ศอ.8 และ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุใน สสจ. จำนวนทั้งสิ้น 50 คนและ ผู้จัดการประชุม 6 คน รวม 56 คน	เม.ย. 65	ยังไม่ดำเนินการ
3	ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมือง/ ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	อปท.และ สสจ. ในเขตสุขภาพที่ 8	พ.ย. - ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	เยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	จนท.สธ./ชมรมผู้สูงอายุ/ ผู้ดูแล/ญาติ	เม.ย. - มิ.ย. 65	ยังไม่ดำเนินการ

5	อบรมฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)	ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) ที่ผ่านการอบรม ปี 2561 จำนวน 300 คน	พ.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	อบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)	ผู้รับผิดชอบงาน LTC ในหน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 100 คน	เม.ย. 65	ยังไม่ดำเนินการ
7	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง Intermediate Care ในชุมชน	พื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน LTC & IMC ระดับชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง	ม.ค. - มี.ค. 65	ยังไม่ดำเนินการ
8	ถอดบทเรียนและคัดเลือกบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ		ก.ค. 65	ยังไม่ดำเนินการ
9	เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพและวัดรอบรู้ ด้านสุขภาพ	วัดในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 แห่ง	เม.ย. - ก.ค. 65	ยังไม่ดำเนินการ
10	ผลิตคู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีใหม่ (New Normal)	ผู้รับผิดชอบทันตสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8	ต.ค. - พ.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต	ผลงานนวัตกรรมทันตสุขภาพ 3 ผลงาน	เม.ย. - มิ.ย. 65	ยังไม่ดำเนินการ
12	ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ 7 กลุ่มเป้าหมาย 15 กิจกรรม (On Line)	จำนวน 3 ครั้ง	ธ.ค. 64 มี.ค. 65 มิ.ย. 65	ยังไม่ดำเนินการ

